

Trại Hưởng Đạo với Gia Đình

Hoàng Ngọc Châu

Ghi Chú: Bài này viết để chia sẻ cùng các trường trẻ có tâm huyết muốn phát triển phong trào và muốn đưa gia đình gần với phong trào.

Nếu có dịp đi Âu Châu vào mùa nghỉ Hè, bạn sẽ thấy những căn lều của cá nhân hay một nhóm tập thể trong đó có nhiều gia đình cùng nhau cắm trại bên bờ sông Seine hay sông Danube, bên bờ suối, bên những ghềnh đá nằm kề những thác nước trong veo, hay cắm lều lững giữa những ngọn đồi xanh mướt với những hàng cây bóng mát, xa xa là những con đường làng đầy thơ mộng. Chỉ nhìn bức tranh nói trên đã thấy lòng nhẹ nhàng, thoải mái chứ chưa cần nghĩ tới những lợi ích khác.

Thấy được nhu cầu đó nên hội Hưởng Đạo của một số quốc gia có những dịch vụ cung ứng cho gia đình có những ngày nghỉ hè rời xa thành phố đông đúc ồn ào náo nhiệt, đưa con người đến gần thiên nhiên để bảo vệ thiên nhiên quý giá nơi con người được sinh ra. Họ còn tạo cho gia đình những ngày trại thoải mái êm đềm bên nhau thêm chất keo sơn gắn bó cho tình vợ chồng, tình cha mẹ, tình anh chị em trong cùng một mái gia đình hay tình bạn hữu cùng xóm, cùng sở làm.

Có dịp tham dự Trại Hưởng Đạo một vài nơi, nhất là ở Hoa Kỳ, mới thấy rằng những Hưởng Đạo hay những Hội Nghị Hưởng Đạo, Ban Tổ Chức hay Ban Quản Trại không quên đến thành tố khá quan trọng đó là gia đình, hay gia đình có con em chơi Hưởng Đạo rồi gia đình bạn cùng đi trại, một trại Hưởng Đạo mà họ chưa bao giờ tham dự. Nói đến gia đình chứ không phải gia đình Hưởng Đạo vì những người này hầu như chưa biết đến phong trào Hưởng Đạo hay chỉ biết mù mờ về phong trào Hưởng Đạo rồi một hôm người láng

giềng rủ đi trại Hưởng Đạo. Vì tò mò, vì muốn tìm hiểu, vì thích cái địa danh, vì danh lam thắng cảnh, vì thích sinh hoạt ngoài trời, vì muốn thay đổi hình thức nghỉ hè cho mới lạ, v.v. ..., thế là họ cùng nhau mua sắm vật dụng để đi trại. Họ rất hăng say trong việc chuẩn bị cho kỳ trại họ sẽ tham dự; nào là lo ghi danh, lo mua vé máy bay, lo đặt cọc chỗ ở... Họ không quên hỏi người bạn láng giềng có kinh nghiệm với trại Hưởng Đạo cần phải mua sắm thứ gì, ghi danh tham dự những buổi Hội Nghị hay các Xưởng Chuyên Môn nào, nên tham gia hay không cần tham gia những bộ môn nào, nếu mang theo con dại họ phải làm gì, v.v... . Và cũng vì thế các Ban Quản Trại của các trại Hưởng Đạo ở Hoa Kỳ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đón tiếp các thành viên hay trại sinh thuộc các gia đình chưa từng dự trại hay chỉ thấp tùng theo thân nhân bạn bè. Đây còn là cách đưa gia đình đến gần phong trào Hưởng Đạo, hiểu được mục đích của phong trào Hưởng Đạo, tạo cái nhân duyên để hỗ trợ hay nuôi dưỡng, phát triển phong trào trong tương lai. Có một ngày nào đó, những người này là những người tình nguyện đóng góp tích cực cho phong trào trong mọi lãnh vực, từ việc quảng bá, vận động tinh thần, đến hỗ trợ hiện kim hay phục vụ nhân lực. Ban Quản Trại chú trọng đến họ rất nhiều và không để họ cảm thấy lẻ loi, nhàm chán trong những ngày trại. Nhưng Ban Quản Trại cũng phải quản lý đúng cách từ vấn đề cư xử vì người tham dự không cùng lứa tuổi, không cùng trình độ, sở thích, nhu cầu lại khác nhau... Từ em bé chưa đầy một tuổi đến các cụ ông cụ bà tuổi ngoài bảy tám mươi; từ những vị chuyên gia, khoa học gia, thẩm phán hay những nhà nghiên cứu có kiến thức mên mê, đến các vị tay lấm chân bùn không có dịp trau dồi kiến thức nhưng lại có những kinh nghiệm sống quý báu; tất cả đều chia sẻ kinh nghiệm của mình cho nhau, tất cả đều được chiếu cố, săn sóc, với đủ hình thức sinh hoạt, riêng, chung. Ban Quản Trại không quên nhắc nhở trại sinh giữ gìn sức khỏe, đưa đón con em, hay kêu gọi tham gia vào các hoạt động ở trại. Công việc điều hành đầu ra đó, giờ giặc

ăn khớp ... Họ có những quản trị viên hay người điều hành từng tiểu trại, từng bộ môn, từng trò chơi, cung ứng đủ mọi nhu cầu từ vui chơi, ăn uống, lo cho sức khỏe, tìm hiểu học hỏi, thỏa mãn mọi hiểu kỳ. .

Nói đến những loại trại như vậy, chúng ta những người Hướng Đạo Việt Nam sống trong nhiều cộng đồng quốc gia khác nhau, có những nhu cầu và hoàn cảnh khác nhau; nhưng chúng ta có thể làm được gì để mang những gia đình Việt Nam



sống rải rác có dịp gần lại với nhau, thân nhau hơn, gắn bó nhau hơn hay hiểu biết mục đích phong trào Hướng Đạo rõ hơn để rồi hỗ trợ, tham gia vào các sinh hoạt của phong trào, của các đơn vị địa phương. Muốn thế Hướng Đạo Việt Nam cần có những trưởng trẻ được huấn luyện điều hành những trại thể loại có gia đình tham gia; chứ không nhất thiết chỉ đi huấn luyện chuyên môn khác. Việc huấn luyện này thường phải do cá nhân tự nguyện, trước nhất phải thích công việc này. Những trại huấn luyện hay trại hè, hội nghị lớn như ở Philmont họ mượn những chuyên viên này, ban huấn luyện huấn luyện họ và giao cho họ điều hành những tiểu trại nhỏ hay hướng dẫn sinh hoạt những nhóm nhỏ. Những em còn nhỏ, có người chăm sóc lúc cha mẹ tham dự những khóa học hay hội nghị, đến giờ hẹn ở đâu để đón về. Với những em từ 4, 5 tuổi, họ có những chuyên viên như các cô thầy mẫu giáo hay trưởng ngành Nhi, ngành Ấu để lo cho các em học, các em chơi, hướng dẫn các em sống trong tình đồng đội, trở nên dạn dĩ và phát huy óc sáng tạo ... Tuổi lớn hơn có chuyên viên phụ trách cho những toán cùng lứa tuổi này. Rồi đến các em tuổi

thiếu thanh sinh cũng có những nhóm trưởng trẻ hay chuyên viên trẻ hướng dẫn. Và sau cùng đến người lớn cũng có những tiết mục, chương trình khác phù hợp với sở thích và nhu cầu cho những người này.

Nếu có dịp, các trưởng trẻ (hay các bạn đang ở tuổi tráng, thanh sinh) nên tham dự những khóa huấn luyện về việc điều hành một trại có tầm vóc cỡ lớn có nhiều gia đình không là Hướng Đạo tham dự. Một cách học thứ hai, bạn có thể tình nguyện làm không lương với những nhiệm vụ điều hành các trại gia đình này để được học hỏi kinh nghiệm và họ sẽ hướng dẫn mình.

Nói tóm lại, khá đông trong chúng ta còn thiếu những kinh nghiệm này, kể cả người viết bài này chưa từng đi học một khóa như vậy. Cộng đồng Việt Nam ở một vài nơi chưa hiểu nhiều hay chưa biết nhiều về phong trào hay giáo dục Hướng Đạo. Nếu có những gia đình chưa biết đến Hướng Đạo có lần nào đó tham dự trại Hướng Đạo, chắc chắn họ sẽ hiểu rõ hơn về phong trào, về cái khó khăn, vất vả của trưởng cầm đoàn, họ tự động phụ giúp, quảng bá và có lúc nào đó thuận tiện họ có thể là người thay thế Trưởng cầm đoàn. Nhờ đó Trưởng có thể có thêm người cộng sự đắc lực và phát triển đơn vị hay phong trào thuận lợi hơn. Nếu bạn (Trưởng hay Tráng Thanh Sinh) không tham dự những khóa huấn luyện thực thụ, nhưng khi có dịp đi đến những nơi đó, nên quan sát tìm hiểu để biết cách quản trị của họ, để thấy bạn điều hành đã gây những xúc tác làm cho sinh hoạt trại thêm sống động đối với nhiều lứa tuổi, âu có ngày bạn sẽ có dịp dùng tới trong những ngày trại Hướng Đạo hay trại Hè của cộng đồng.

Hoàng Ngọc Châu,
Orlando, Florida 12.1.2002